

đến trường; có biện pháp ổn định đảm bảo về TTATGT giờ tan trường, không để xảy ra tình trạng phụ huynh đưa đón con em đón đợi ở lòng đường, gây cản trở giao thông.

- Ban hành quy định quản lý và xử lý học sinh, giáo viên, cán bộ viên chức của ngành vi phạm Luật Giao thông đường bộ khi được cơ quan chức năng thông báo.

#### **6- UBND các xã, thị trấn :**

- Kiểm tra, đôn đốc các ngành, đoàn thể và các thôn, tổ dân phố ở địa phương mình tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định 1718/QĐ-UBND ngày 17/10/2005 của UBND huyện về quy định trách nhiệm trong công tác đảm bảo TTATGT.

- Chỉ đạo các ngành, đoàn thể và các thôn, tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về TTATGT đến tận xóm, khu dân cư và gia đình; có biện pháp quản lý tốt hành lang an toàn giao thông đường bộ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Riêng đối với 2 khu vực chợ Ba Động và chợ thị trấn Ba Tư giao cho UBND xã Ba Động và UBND thị trấn Ba Tư có kế hoạch phối hợp với các ngành chức năng ở huyện và huy động lực lượng giải tỏa ngay tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để họp chợ, buôn bán gây cản trở giao thông.

- Giao trách nhiệm cho thôn, tổ dân phố quản lý, bảo vệ các cọc tiêu, biển báo ở các tuyến đường trên địa bàn xã, thị trấn.

#### **7- Đề nghị UBMTTQVN huyện, Hội CCB, Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Huyện đoàn, Liên đoàn lao động huyện :**

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về Luật Giao thông đường bộ và các văn bản chỉ đạo của các cấp để đoàn viên quán triệt và nghiêm túc thực hiện, đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tham gia công tác đảm bảo TTATGT.

- Đẩy mạnh phong trào “toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”; tăng cường trách nhiệm quản lý hội viên của đoàn thể ngay tại khu dân cư.

8- Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có trách nhiệm giáo dục cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về TTATGT, tham gia tuyên truyền, giáo dục về Luật Giao thông đường bộ, đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tham gia, hỗ trợ công tác đảm bảo TTATGT .

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị này; tổ chức sơ kết, tổng kết và hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban an toàn giao thông huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện theo dõi chỉ đạo./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**CHỦ TỊCH**

**Trần Trung Chính**

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN MINH LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 09/2006/QĐ-UBND

*Minh Long, ngày 20 tháng 4 năm 2006*

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt phương án tổ chức thực hiện công tác  
phòng cháy chữa cháy rừng huyện Minh Long**

### **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG**

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 01 tháng 04 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 09/2006/CP ngày 16/01/2006 của Chính Phủ quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng;

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/02/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2006;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 01/3/2006 của UBND huyện Minh Long về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2006;

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng huyện Minh Long tại Tờ trình số 01/BCĐ-BVPTR,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Phương án tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Minh Long năm 2006 (có kèm theo).

**Điều 2.** Giao Ban chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Phương án tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này; thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng cho Ban chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng tỉnh và UBND huyện; tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết theo định kỳ.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Trưởng Công an huyện, Chỉ huy trưởng cơ quan Quân sự huyện, Thủ trưởng các Ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 13/2005/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2005 của UBND huyện Minh Long và có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ký./.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN**

**CHỦ TỊCH**

**Lý Đức**

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN MINH LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## **PHƯƠNG ÁN**

**Phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Minh Long**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND  
ngày 20 tháng 4 năm 2006 của UBND huyện Minh Long)

### **I - NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG:**

- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 01 tháng 04 năm 2005.
- Nghị định 09/2006/CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ qui định về Phòng cháy, chữa cháy rừng.
- Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2006.
- Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2006 của UBND huyện Minh Long về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2006.

### **II - TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN CHÁY RỪNG:**

Minh Long là huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, phía Bắc giáp huyện Tư Nghĩa, phía Đông giáp huyện Nghĩa Hành, phía Nam giáp huyện Ba Tơ, phía Tây giáp huyện Sơn Hà, có tổng diện tích tự nhiên là 21.637 ha.

- Diện tích có rừng: 10.858 ha.

*Trong đó:*

- + Rừng tự nhiên: 7.893,2 ha.
- + Rừng trồng: 2.964,8 ha (*độ che phủ 48,4%*), toàn huyện có 5 xã, 25 tiểu khu rừng.

Hệ sinh thái rừng hàng năm chịu ảnh hưởng bởi mùa khô khắc nghiệt kéo dài 06 tháng (*từ tháng 3 đến tháng 8*) cho nên rất dễ xảy ra cháy rừng, khi có cháy xảy ra, việc chữa cháy hết sức khó khăn vì địa bàn phức tạp, dốc đứng, xa nguồn nước, các phương tiện cơ giới không thể đến được, mọi việc đều phải dùng những dụng cụ thủ công nên hiệu quả chữa cháy không cao.

Từ năm 1990 đến nay, rừng tự nhiên chưa bị cháy và chưa có vụ cháy rừng nào xảy ra nghiêm trọng, nhưng ở các vùng đồi tranh, lau, lách, các khu vực rừng trồng thường xảy ra cháy, tuy không lớn, thiệt hại không đáng kể, nhưng đã làm tổn hại đến hệ sinh thái môi trường sống, phá vỡ cảnh quan, làm khô hạn nguồn nước, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Nguyên nhân cháy phần lớn là do sơ xuất chủ quan của con người; sử dụng lửa không đúng qui định như: đốt phá rừng, nương rẫy, đốt thảm cỏ để thả trâu, đốt ong,... Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện đều ban hành Chỉ thị về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô, Hạt Kiểm lâm phối hợp với các cơ quan của huyện và các địa phương thực hiện Chỉ thị, tổ chức tuyên truyền các biện pháp về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, qui vùng sản xuất nương rẫy, hướng dẫn nhân dân cách sử dụng lửa để đốt nương rẫy, không để lửa cháy lan gây cháy rừng, xử lý nghiêm các vụ vi phạm, nhờ đó đã hạn chế tình trạng cháy rừng.

### **III - XÁC ĐỊNH NHỮNG KHU VỰC DỄ XẢY RA CHÁY RỪNG VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG:**

#### **1. Những vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng:**

- Xã Long Môn: thôn Làng Ren - Tiểu khu: 280-281; thôn làng Trê - Tiểu khu: 275; Thôn làng Giữa - Tiểu khu: 270.

- Xã Thanh An: thôn Làng Vong - Tiểu khu: 271; thôn Nước Nhiêu - Tiểu khu: 269; thôn Thanh Mâu - Tiểu khu: 279.

- Xã Long Sơn: thôn Biều Qua - Tiểu khu: 261; thôn Yên Ngựa - Tiểu khu: 257-258.

- Xã Long Mai : thôn Tối Lạc Thượng - Tiểu khu: 264; thôn Minh Xuân - Tiểu khu: 265 - 268.

- Xã Long Hiệp: thôn Hà Bôi - Tiểu khu: 272.

#### **2. Hệ thống tổ chức lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng:**

Hệ thống Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng được thành lập từ huyện đến thôn và các chủ rừng:

##### **- Ở huyện:**

Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban, Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm làm Phó Ban thường trực, một Phó Công an huyện làm Phó ban, một Chỉ huy phó cơ quan Quân sự huyện làm Phó ban. Khi có cháy rừng xảy ra, Trưởng Ban chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng huy động lực lượng để hỗ trợ cho các địa phương.

##### **- Ở xã:**

Do Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, Trưởng Công an xã, Xã đội trưởng làm Phó ban, Kiểm lâm địa bàn và các Ban khác làm Ủy viên. Mỗi xã thành lập 01 Ban chỉ huy PCCCR và thành lập 01 đội chữa cháy rừng nghĩa vụ, gồm cán bộ trẻ của xã, lấy lực lượng Công an, Xã đội làm nòng cốt, để ứng cứu cho các thôn khi có cháy rừng xảy ra.

**- Ở các thôn:**

Thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy rừng nghĩa vụ do Trưởng thôn làm Đội trưởng, Công an thôn làm Đội phó. Khi có cháy rừng Trưởng thôn huy động toàn bộ lực lượng trong thôn để chữa cháy và báo về cho xã biết.

**- Hạt kiểm lâm:**

Thường xuyên dự báo, phòng cháy, chữa cháy rừng từ cấp I đến cấp V:

+ Báo động cấp I: Ít có khả năng cháy rừng.

+ Báo động cấp II: Thời tiết hơi khô có khả năng cháy rừng.

+ Báo động cấp III: Thời tiết khô hanh, dễ xảy ra cháy rừng.

+ Báo động cấp IV: Thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ cháy rừng lớn, tác hại cháy rừng ở mức tương đối nghiêm trọng.

+ Báo động cấp V: Thời tiết khô hanh, hạn kéo dài liên tục rất nguy hiểm, có khả năng cháy lớn ở tất cả các loại rừng và tốc độ lửa lan tràn nhanh, tốc độ cháy rừng ở mức tương đối lớn, cực kỳ nguy hiểm.

**- Các chủ rừng:**

Phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, tổ chức lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở, trồng rừng phải thiết kế, thi công đường băng cản lửa, xử lý thực bì làm giảm vật liệu cháy, mua sắm các dụng cụ thủ công để chữa cháy như: bàn đập lửa, cuốc, cào,...

**IV - QUI ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:**

**1. Qui định chế độ trách nhiệm:**

a. Chủ tịch UBND các xã, theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình phải chỉ đạo thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; ngăn chặn phá rừng làm nương rẫy và lấn chiếm đất rừng trái phép, phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện về những hậu quả do cháy rừng xảy ra trên địa bàn mình quản lý.

b. Hạt Kiểm lâm chủ công và chịu trách nhiệm cùng chính quyền địa phương và các ngành liên quan thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; thường xuyên đôn đốc nhắc nhở, kiểm tra, thanh tra các chủ rừng trong việc thực hiện các qui định, qui trình phòng cháy, chữa cháy rừng; tiến hành thực hiện dự báo, báo động cháy

rừng; tổ chức tuyên truyền thông tin cấp cháy trong suốt mùa khô; chủ động tham mưu đề xuất bổ sung Phương án này cho phù hợp với thực tế từng thời điểm; kết hợp với UBND các xã thành lập các đội phòng cháy chữa cháy nghĩa vụ ở địa phương và hướng dẫn kỹ thuật chữa cháy, làm nòng cốt cho các đợt phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương.

c. Các chủ rừng có trách nhiệm chấp hành và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo đúng quy định của Nhà nước trong trồng rừng, chăm sóc rừng, tu bổ, khoanh nuôi, bảo vệ rừng; củng cố các tổ, đội bảo vệ rừng, mua sắm phương tiện dụng cụ phòng cháy, chữa cháy cần thiết; tổ chức lực lượng canh gác, tuần tra thường xuyên trong suốt thời kỳ cao điểm; phối hợp cùng cơ quan Kiểm lâm và chính quyền địa phương xây dựng, trang bị, tu bổ hệ thống báo cháy, chòi canh, đường băng cản lửa.

d. Công an huyện chỉ đạo Công an xã tích cực phối hợp với Kiểm lâm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ở địa phương; phối hợp với lực lượng Kiểm lâm ngăn chặn các hành vi phá rừng, mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản, lấn chiếm đất rừng trái phép; tham gia điều tra xác minh, xử lý và đề nghị xử lý các vi phạm theo thẩm quyền; trực tiếp điều tra và xử lý đối với một số vụ vi phạm nghiêm trọng đến mức truy tố trách nhiệm hình sự.

e. Cơ quan Quân sự huyện có trách nhiệm phối hợp với các lực lượng Kiểm lâm, Công an huyện chỉ đạo Xã đội các xã tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy ở địa phương.

g. Đài Truyền thanh phát lại truyền hình và Phòng Văn hóa thông tin, Phòng Tư pháp của huyện phối hợp với Kiểm lâm tuyên truyền pháp luật bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; thông tin tuyên truyền về hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng ở địa phương.

## **2. Kế hoạch thực hiện:**

a. Hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng phải được duy trì thường xuyên liên tục, có kế hoạch hàng năm và phương án lâu dài.

Hoạt động của Ban Chỉ huy cấp xã và các tổ, đội cấp cơ sở duy trì thường xuyên trong suốt mùa khô nóng từ tháng 3 đến tháng 8.

b. Các bước tiến hành:

- Bước 1: Mở hội nghị triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, ngăn chặn phá rừng làm nương rẫy, lấn chiếm đất rừng trái phép.

- Bước 2: Triển khai thực hiện việc tuyên truyền phong trào quần chúng tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, không phá rừng để làm nương rẫy, qua đó củng cố và thành lập mới các tổ, đội phòng cháy, chữa cháy rừng nghĩa vụ ở các thôn; hoàn tất khâu chuẩn bị. Có hệ thống báo động, dùng keng của thôn để báo cháy và huy động lực lượng cứu chữa.

- Bước 3: Khi có cháy rừng xảy ra phải thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Đội phòng cháy, chữa cháy rừng của thôn phải báo động và huy động nguồn nhân lực tại chỗ, các phương tiện tại chỗ để dập đám cháy và báo ngay về Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng của xã, phải báo cáo kịp thời cho Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng của huyện.

c. Chế độ thông tin báo cáo:

- Hàng tuần các xã phải có báo cáo ngắn gọn về tình hình và kết quả hoạt động của Ban Chỉ huy cấp xã.

- Hàng tháng Ban Chỉ huy cấp xã phải tổng hợp tình hình báo cáo kết quả hoạt động cho Ủy ban nhân dân huyện và Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng của huyện.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**CHỦ TỊCH**

**Lý Đức**